

## **Năm 2017 với nhiều hoạt động an sinh xã hội của Chi Đoàn Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng**

Trong năm 2017, các hoạt động tình nguyện, từ thiện xã hội, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống của Chi đoàn Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng luôn luôn được Đảng ủy, Ban Thường vụ Đoàn Khối các Cơ quan tỉnh quan tâm chỉ đạo. Qua đó, công tác xã hội từ thiện của đoàn viên chi đoàn đã mang lại hiệu quả thiết thực.



*Ảnh 1: BCH tặng quà tại trường Nuôi dạy trẻ Khuyết tật*

Cụ thể, trong năm qua, đoàn viên chi đoàn đã thực hiện có hiệu quả một số chương trình từ thiện, an sinh xã hội, chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống như: Tham gia cùng nhóm IV thực hiện công trình thanh niên cấp Đoàn khối tại ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên với chiều dài 400m (Kinh phí đóng góp của Nhóm IV khoảng 35.000.000 đồng, Chi đoàn Sở Tài chính đóng góp và vận động được 2.500.000 đồng; Tổng kinh phí thực hiện công trình khoảng 50.000.000 đồng;

BCH Chi đoàn đã tổ chức về nguồn tại thị xã Ngã Năm chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30-4/1975-30/4/2017), qua đó tặng 10 suất cho học sinh khó khăn có thành tích tốt trong năm học 2016-2017 (mỗi suất gồm 20 quyển tập) và tặng 10 suất cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn (20 kg gạo trị giá 300.000 đồng/suất), tặng 02 phần quà cho BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Ngã Năm và Đoàn Phường 1 với tổng trị giá 300.000 đồng.

Phối hợp cùng Chi đoàn trong Nhóm IV Trần Văn Ôn và Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin tỉnh vận động cửa hàng Điện thoại Như Quỳnh nhận dạy nghề sửa chữa màn hình điện thoại cho 6 anh, chị là người khuyết tật trên địa bàn thành phố Sóc Trăng với tổng kinh phí của hoạt động này trên 60 triệu đồng;



*Ảnh 2: BCH Chi đoàn tặng quà Tết Trung thu*

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2017, Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính tỉnh phối hợp cùng Đoàn Phường 5 thành phố Sóc Trăng tổ chức thăm, tặng 10 phần quà cho các gia đình khó khăn, nạn nhân Da cam/Dioxin. Mỗi phần quà trị giá 250 nghìn đồng, bao gồm 10kg gạo, bánh trung thu, bánh in, bánh Pía và một số nhu yếu phẩm.

Chi đoàn Sở Tài chính phối hợp cùng các cơ sở đoàn trong Nhóm IV Trần Văn Ôn tổ chức trao tặng học bổng và tập, viết, sách giáo khoa tại trường Tiểu học Lê Hồng Phong, Phường 3, thành phố Sóc Trăng nhân dịp khai giảng năm học mới 2017-2018. Chi đoàn đã vận động các đơn vị trong Nhóm IV Trần Văn và các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trao tặng 5 suất học bổng, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, 25 phần tập học sinh, mỗi phần 20 quyển tập, 04 cây viết; hơn 20 bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 5 và nhiều sách tham khảo, dụng cụ hỗ trợ học tập khác. Tổng kinh phí trong đợt trao tặng lần này là trị giá 4 triệu đồng.



*Ảnh 3: Tặng quà các em học sinh nhân dịp năm học mới*

Bên cạnh đó, hàng năm Chi đoàn còn phối hợp với các cơ sở đoàn trong Nhóm tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà động viên cho các cháu và người già không nơi nương tựa một số đồ dùng và nhu yếu phẩm gồm: Bánh kẹo, sữa và các nhu yếu phẩm khác tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh với mong muốn chia sẻ với những khó khăn và cố vũ, động viên về tinh thần cho các em nhỏ, động viên những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 BCH Chi đoàn vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trao tặng 30 thùng mì gói, 300 lít sữa tươi, gạo, 800 quyển tập và một số nhu yếu phẩm, quà bánh khác để hỗ trợ cho bếp ăn của trường và cho các em vui Xuân đón Tết. Tổng trị giá hoạt động trên 10 triệu đồng. Hoạt động này đã được Chi đoàn duy trì từ năm 2014, nhằm giúp đỡ, hỗ trợ cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại trường góp phần tạo động lực cho các em học tập tốt hơn, trở thành người có ích cho xã hội. Tổng số kinh phí thực hiện các hoạt động an sinh, xã hội do Chi đoàn vận động được trong năm 2017 là trên 80 triệu đồng.

Với mong muốn chia sẻ nhiều hơn với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, trong năm 2018, BCH Chi đoàn sẽ thành lập Câu Lạc bộ “Trao niềm Yêu thương” để có thể vận động, hỗ trợ nhiều hơn nữa các hoạt động thăm hỏi giao lưu, tặng quà và giúp đỡ các trẻ em khuyết tật, mồ côi, trẻ em lang thang cơ nhỡ, và các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hiện đang được nuôi dưỡng tại các trung tâm BTXH, trung tâm nuôi trẻ mồ côi hoặc các em nhỏ đang chữa bệnh tại các bệnh viện.

Những hoạt động trên của Chi đoàn Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng đã góp phần tô đẹp cho truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc và hình ảnh tốt đẹp của người đoàn viên thanh niên.

**Tin, ảnh: BCH Chi đoàn Sở Tài chính.**